



ปีที่ 40 ฉบับที่ 78 วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554

## มหาวิทยาลัยให้หน่วยงานดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี ภายในวันที่ 28 ก.ย.นี้



คุณมณฑารัตน์ ชูพินิจ  
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กำหนดให้หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2554 นั้น

กองนโยบายและแผน ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินรายได้กันเงินไว้เบิกเหลืออมปีงบประมาณได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อให้หน่วยงานที่ประสงค์จะขอกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสาร **ภายในวันพุธที่ 28 กันยายน 2554** โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. เป็นครุภัณฑ์ที่มีสัญญาก่อนนี้ผูกพันงบประมาณไว้แล้ว
2. เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีสัญญาก่อนนี้ผูกพันงบประมาณไว้แล้ว
3. เป็นงบดำเนินงาน เฉพาะรายการค่าคุมสอบ ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน กศ.บป. ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือรายการที่มีการผูกพันตามสัญญา
4. เป็นโครงการ – กิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แต่ยังไม่แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2554 ให้กันเงินไว้เบิกเหลืออมปี

2554 แต่ยังไม่แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2554 ให้กันเงินไว้เบิกเหลืออมปี

5. งบประมาณของกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ก่อนวันที่ 15 กันยายน 2554 ให้นำไปเป็นเงินสะสมในปี 2555

ในส่วนของการสะสมงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 กองนโยบายและแผน ขอให้หน่วยงานที่มียอดสะสมเงินเหลือจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มที่แนบ และดำเนินการจัดส่งเอกสารให้มหาวิทยาลัยอนุมัติภายใน**วันพุธที่ 28 กันยายน 2554** เช่นกัน

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

**สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช**  
ครั้งที่ 9/2554 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 เวลา 09.00 น.

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 มีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้

วาระ	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
3.1	รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี/คณบดี	<b>มติ :</b> รับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี / คณบดี
3.2	อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ (คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ)	<b>มติ :</b> อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ ได้แก่ 1. ผศ.ดร.ฐานะวัฒนา สุขวงศ์ ในนามคณะ วิทยาการจัดการ 2. รศ.ดร.เริงชัย ต้นสกุล ในนามคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3.3	ขอใช้ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ.2554 ข้อ 12 (1) – (5) ในรอบการประเมินผลปฏิบัติราชการรอบสอง (1 เมษายน – 30 กันยายน 2554)	<b>มติ :</b> ถอนวาระนี้ เนื่องจากที่ประชุมเห็นว่า ควรเป็นเรื่องของการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร เพื่อแก้ไขปัญหา
3.4	ให้ความเห็นชอบข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554	<b>มติ :</b> ถอนวาระนี้ เพื่อให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายละเอียดของเอกสารอย่างละเอียดถี่ถ้วน ก่อนการพิจารณาอนุมัติ จึงให้นำเสนอใหม่อีกครั้งในคราวประชุมครั้งต่อไป
3.5	ให้ความเห็นชอบข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554	<b>มติ :</b> ให้ความเห็นชอบข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
3.6	การพิจารณาเลือกบุคคลเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย	<b>มติ :</b> ให้ความเห็นชอบการเลือก ศ.ดร.สมบัติ อัมระธัญวงศ์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย

วาระ	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
3.7	การพิจารณาเลือกบุคคลเป็น ประธานและกรรมการส่งเสริม กิจกรรมมหาวิทยาลัย	<b>มติ :</b> 1. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งพลตรีทันตแพทย์ชัชวาท สวัสดิ์นฤนาท เป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย 2. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย จำนวน 10 คน เรียงลำดับจากคะแนนสูงสุด ได้แก่ 1. รศ.ดร.สีบพงศ์ ธรรมชาติ      2. นายจิมมี ชวาลา 3. นายประเวศ ศิริศักดิ์วัฒนา      4. นายเดชา กังสนันท์ 5. ผศ.จันทรา ทองสมัคร      6. นายอำพล ศิริพันธ์ 7. ดร.เจียร ทองนุ่น      8. ดร.รอยพิมพ์ใจ เพชรกุล 9. ดร.เชาว์ เต็มรักษ์      9. นางสาววดี หนูเจริญ ส่วนกรรมการลำดับต่อไปนี้อยู่ในอันดับสำรอง 1. นายบริรักษ์ ชูลิทธิ      2. นายยุทธกิจ มานะจิตต์ 3. นางสาววาริน ชินวงศ์      4. นายชลอ เอี่ยมสุทธิ 5. นายยงยุทธ พุทธพุกษา      6. นายวุฒิชัย รัตนพันธุ์ 7. นายประยูร เงินพรหม      8. นายสาธิต รักษกมล 9. นายประชา เจตน์รักษ์      10. นายอำพร ยอดพกา
4.1	ให้ความเห็นชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช 1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) 2.หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)	<b>มติ :</b> 1. ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2 หลักสูตร ได้แก่ 1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) 1.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) 2. ให้ปรับปรุงตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม โดย มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และสำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน เป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียด 3. ในคราวประชุมครั้งต่อไปให้นำเสนอรายละเอียดของการปรับปรุง ต่อสภามหาวิทยาลัย (ในวาระเสนอเพื่อทราบ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เรืองรอง  
 รองอธิการบดี  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน, บก.พักเที่ยง ผศ.ดร.ธีวัฒน์ ช่างसान  
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ  
พิธีกรอักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีครับ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันอังคารที่ 20 กันยายน 2554 ตรงกับเดือน 10 วัน  
แรม 8 ค่ำ ปีมะเส็ง ผ่อนคลายความตึงเครียดกับรายการหยิกเล็ก กระเช้าหน้อยในพักเที่ยงของมหาชัยสาร

ประเดิมด้วย การแก้ข่าวงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ไม่เสียบ  
แจ้งว่าจะเสียบกันในวันที่ 16 กันยายน 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย รายละเอียดที่ลงแจ้งให้ทราบแล้วนั้น บัดนี้  
กิจกรรมดังกล่าวได้ย้ายวันอย่างปัจจุบันทันด่วน ด้วยความไม่สะดวกหลายประการ จึงต้องขอย้ายมาเป็นวันที่ 23  
กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป มีการกระซิบบอกว่า พิธีกรเป็นชูปตาร์ คือ อาจารย์สุภาวดี  
หนูเจริญ ส่วนบันเทิงนั้นพบกับวงดนตรีสุดฮิตติดชาร์ตจากหลักสูตรดนตรี ผศ.วิรัตน์ เลี้ยงสมบูรณ์ ควบคุมมาเอง  
และงานนี้ใครเล่นเสียงดูดีมีคุณสมบัติ ผศ.พงษ์ศักดิ์ สังข์บุญญา จะเป็นแมวมองเอง ทั้งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมและ  
ประสานงานของ อาจารย์วรดี เลิศไกร นายกลโมสรจำ ดีไม่ดี เร็ดไม่เร็ดดูจากที่มงานทำงานละกัน

ข่าวน่ายินดี ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แจ้งไม่เสียบด้วยน้ำเสียง  
ภาคภูมิใจว่าในวันที่ 3 ตุลาคม 2554 นี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของ มอ.ปัตตานีจะเข้ามาเยี่ยมชมการทำงานบริการ  
วิชาการของคณะเทคโนโลยีฯ ตะพี ไม่เสียบเสียบเคียงถามว่ามาดูอะไรจะ ได้รับการยืนยันว่าทางมอ.ทราบข่าวการ  
บริการวิชาการเรื่องการทำอุปกรณ์ช่วยคนพิการแล้วเข้าหูเข้าตา มีความสนใจใคร่รู้การปฏิบัติงานว่ามีประสิทธิภาพ  
เยี่ยมยอดขนาดไหน จึงได้ชวนสมัครพรรคพวกกันมาศึกษาดูงาน นั้นแน่ จะว่ามหาชัยเราไม่มีคุณภาพไม่ได้แล้วนะ  
แต่อย่างไรก็ตามของดีมีไว้ให้อวดนะคะคุณน้อง แต่ต้องรักษาคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้ให้คนเขามา  
แอบดูบ่อย ๆ เร็ดอะชอบอก

ข่าวแอบแซว ที่งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ผศ.สุวิมล ปฏิยุทธ์ ประสานงานโดย อาจารย์ทิพวรรณ  
ทองขุนดำ ที่โรงแรมทวินโลดส์ ดิษย์เก่าเอกภาษอังกฤษธุรกิจ เอกญี่ปุ่น มากันอย่างพร้อมเพรียงเห็นแล้วชื่นใจจัง  
ทุกคนได้ทำงานเป็นผู้จัดการใหญ่ของโรงแรมระดับ 5ดาว 7 ดาว เรื่องนี้ยืนยันได้ที่ อาจารย์วรดี เลิศไกร เพราะนั่ง  
ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้าคะงานนั้นไม่เสียบแอบเห็น ว่าที่ ดร.ชไมพร พุทธรัตน์ แต่งกายสวยงามมีฟ้าพันคอแบบก๊ีบ ๆ ก็  
เลยสงสัยว่าทำไมคนเรียน ดร. ถึงได้สวยขึ้น ได้รับคำตอบว่าที่ไปเรียนหลักสูตรอินเตอร์คะ ยากมากขอบอก แต่ก็  
ทำให้ดีที่สุดในเร็ววัน แต่ตอนนี้ด้วยมูมานะมากไปหน่อย เลยทำให้ป่วย อย่างมานี้ถ้าไม่ติดว่ารักบ้าจัดพี่ไม่มา  
หรอก เลยไปซื้อฟ้าพันคอมากันหนาว และที่หน้าขานี้ไม่ใช่แต่งนะคะ มันซิดเพราะป่วยคะ ว้าว เข้าใจผิดอะ

ข่าวชื่นชอบจริง ๆ เลี้ยวโค้งไปที่ อาจารย์อรดา โอบาสร์ตนากร คณะครุศาสตร์ ที่งานหลวงไม่เคยขาด  
งานราษฎร์ไม่เคยเสีย วันไหนที่สามีทำกับข้าวได้ข่าวว่าคดข้าวหอมมากินที่ทำงานด้วยนะ แล้วต้องส่งลูกน้อยหอยสังข์  
เข้าโรงเรียนสาธิต จากนั้นก็สอน แล้วก็สอน ตกบ่ารับลูกที่โรงเรียน รอสามีมารับแล้วค่อยกลับบ้าน งานนี้ไม่รวม  
เวลาไปราชการที่ต้องจัดสรรเวลาให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุข ไม่เสียบแอบถามว่า เหนื่อยไหม ได้รับคำตอบว่า ชิว ๆ คะ  
อาจารย์ อยากรู้ว่าเหนื่อยหรือไม่ทำไม อาจารย์ไม่แต่งงานเองบ้างละคะ จะได้ไม่ต้องเที่ยวถามคนอื่น อู๊ย คุณน้อง  
ขากานิดเดียว ตอบเสียต้องเริ่มปฏิบัติกรหาสามีเพื่อให้ได้คำตอบ ไม่อ่าว เด้ากัลวะอะ

ย้ำก่อนลว่าอย่าลืมมะจะวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัย นายกลโมสรจำราชการ  
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานมุทิตาเกษียณอายุราชการ งานนี้จะมีการนิมนต์พ่อท่านหรือมาให้ศีลให้พรอย่าง  
ถ้วนหน้าปาร์ตี้ ทุกคนทุกท่านทราบแล้วเปลี่ยน ไปร่วมงานกันได้ตามอัธยาศัยจ้า

.....ไม่เสียบลูกชิ้น รีเทิร์นปี 54